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Rannsóknarspurningin

● Þróun vélbáta í Vestmannaeyjum
○ Er þróunin hröð eða hæg?
○ Er hún jákvæð eða neikvæð fyrir sjómenn?



Hversvegna völdum við þetta viðfangsefni

● Við höfðum allir áhuga á bátum og vélum 
● Okkur fannst ekki nógu mikið af upplýsingum um þetta á netinu
● Okkur langaði að kanna þekkingu Eyjamanna á efninu



Vinnuferlið

● Við kynntum okkur efnið
● Við sendum út könnun á netinu til þess að staðfesta kunnáttu á efninu
● Lásum og skoðuðum bækur um vélbátaútgerð í Vestmannaeyjum
● Tókum viðtöl við þrjá gamalreynda sjómenn
● Bjuggum til heimasíðu um þróun vélbáta
● Unnum niðurstöður úr könnunni okkar um efnið



Könnunin

Hérna eru niðurstöður úr könnuninni



Niðurstöður

● Góð þróun á vélbátum, hvað varðar tækni 
● Vélbátar hafa gert vinnu sjómanna auðveldari og þægilegri
● Almenningur er ekki mjög upplýst um þróun vélbáta þrátt fyrir að 

sjávarútvegur sé undirstöðu atvinnuvegur Eyjanna.
● Við uppgötvuðum að mikið er til af upplýsingum um vélbáta, sérstaklega í 

bókum eftir Jón Björnsson.



Heimasíða

● Heimasíðan okkar
○ https://04einarorn.wixsite.com/website

 





Takk fyrir okkur


